



เทศบาลตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เลขที่รับ ๑๓

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา

ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา

หมู่ที่ ๑ ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

115 2563  
10 มิ.ย. 63

มิถุนายน ๒๕๖๓

ทราบ/แจ้ง

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

สปสข.

ที่ กบ ๐๒๑๘/ว ๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (อ.ศ.๑๔๔๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ด่วนที่สุด กบ ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๐๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

พร้อมนี้อำเภอเกาะลันตา ขอสำเนาหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ด่วนที่สุด กบ ๐๐๑๘.๑/ว ๒๕๐๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ.ศ.๑๔๔๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ เต็มใจดี)  
นายก อบจ.กระบี่

เรียน นายก อบจ.กระบี่

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

.....

๑๐/๖/๖๓

- เหน็ดจเวจ็ ม่วนซิมพีพีพี.  
ม่วนซิมพีพีพี  
แคะเจ็ง ม่วนซิมพีพีพี  
๑๕/๖/๖๓

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร. ๐๗๕-๖๘๔๒๑๙

๑๕/๖/๖๓

(นายถิรพิริชญ์ หัสรินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

10 มิ.ย. 2563



ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ.ศ. ๑๔๔๑)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ที่ได้รับเชืดังกล่าว ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการประกอบพิธีฮัจย์ ร่วมกับคนจำนวนมากและเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นวงกว้างได้

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยและมีหลักประกันทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง ระหว่างประกอบพิธีฮัจย์ และการเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาจากการไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ.ศ. ๑๔๔๑) ตามมาตรา ๑๑ (๑) และได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยดำเนินการออกประกาศและดำเนินการให้เป็นตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น จึงประกาศให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ.ศ. ๑๔๔๑) ปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการก่อนการเดินทาง

๑.๑ ให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องแยกสังเกตอาการของตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน ก่อนถึงวันที่ต้องเข้าพักในสถานที่พักตามข้อ ๑.๒ (๑) ทั้งนี้ ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ (อสม.ฮัจย์)

(๒) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate for General Passenger) ที่ยืนยันว่ามีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ซึ่งได้ออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือเอกสารรับรองอื่นใดตามที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำหนด ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลกำหนด โดยผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นผู้มีหน้าที่พาไปตรวจโรคในระหว่างอยู่ในสถานที่พักตามข้อ ๑.๒ (๑)

/(๓) ต้องเข้า...

(๓) ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานแต่ละแห่งกำหนด

๑.๒ ให้ผู้ประกอบการขี้อ้ายต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องจัดหาสถานที่พักให้กับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนในสังกัด ก่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ วัน โดยลักษณะของสถานที่พักต้องเป็นไปตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา - 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่พักที่รัฐกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอนุโลมตามความเหมาะสม และต้องสะดวกต่อการเดินทางไปยังท่าอากาศยานที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

(๒) ต้องจัดหายานพาหนะรับส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนในสังกัดเพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยาน โดยยานพาหนะดังกล่าวต้องมีการจัดที่นั่งตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ ๓ ส่วนที่ ๓ ค่าแนะนำสำหรับพื้นที่ในการจัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามข้อกำหนดสำหรับประเภทกิจการขนส่งสาธารณะ และต้องไม่มีการแวะพักระหว่างเดินทางจากสถานที่พักไปยังท่าอากาศยาน

(๓) ต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และลักษณะผ้าต้องเป็นไปตามข้อแนะนำที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด และแอลกอฮอล์หรือเจลสำหรับล้างมือที่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้กับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนในสังกัด อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จนเดินทางกลับถึงภูมิลำเนา

(๔) ต้องจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและกรรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนในสังกัด โดยให้มีเงื่อนไขความคุ้มครองทั้งในและนอกประเทศไทยตั้งแต่วันที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์เดินทางออกจากท่าอากาศยานในประเทศไทย เป็นระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่กรรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และต้องคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะหายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

๒. มาตรการในระหว่างการเดินทางบนอากาศยาน

ให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ประกอบการขี้อ้าย ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานและผู้ดำเนินการสนามบิน และมาตรการที่กรมการบินพลเรือนแห่งราชอาณาจักรราชอาณาจักรระเบียบกำหนด รวมถึงมาตรการของสายการบินของประเทศไทยและสายการบินของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียโดยเคร่งครัดทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับ

๓. มาตรการในระหว่างประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

๓.๑ ให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำหนด

๓.๒ ให้ผู้ประกอบการขี้อ้ายต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องจัดสถานที่พักและยานพาหนะรับส่งให้กับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ตามมาตรการที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำหนด และต้องจัดทำแผนผังห้องพักและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคนในสังกัดให้ชัดเจนทั้งในเมืองมักกะห์และเมืองมาดีนะห์

(๒) ต้องจัด...

๒

(๒) ต้องจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการของผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคนในสังกัดเป็นประจำในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็นของทุกวัน โดยจะต้องจัดส่งรายงานให้สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยทราบทุกวัน ในกรณีที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์คนใดมีอาการป่วยคล้ายอาการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ต้องแจ้งสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยให้ทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตรวจรักษาหรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่

(๓) ต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำหนด รวมถึงแจ้งและกำชับให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคนในสังกัดทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

๔. มาตรการหลังเดินทางกลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์

๔.๑ ให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองทำนอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย

๔.๒ ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องควบคุมดูแลให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ทุกคนในสังกัดที่เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานในประเทศไทย เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

(๒) ต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองทำนอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทย

๕. การกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ช.ศ. ๑๔๔๑) ตามข้อ ๑-๔ ข้างต้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นภาระที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์และผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ต้องรับผิดชอบ รายละเอียดตามประมาณการแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ อาจถูกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ฤทธิ สลักคำ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการปกครอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย





ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑)  
แจ้งยืนยันการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  
(ฉบับที่ ๒)

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ  
เรื่อง ให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑)  
แจ้งยืนยันการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม  
๒๕๖๓ โดยให้ผู้ลงทะเบียนพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ประกอบการตัดสินใจจะยืนยันการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หรือเลื่อน  
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในเทศกาลฮัจญ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑) ซึ่งมีผู้แจ้งยืนยันการเดินทาง  
จำนวน ๑,๗๑๒ คน มีผู้แจ้งขอเลื่อนการเดินทาง จำนวน ๕,๗๖๒ คน และมีผู้แจ้งขอยกเลิกการเดินทาง  
จำนวน ๔๘๐ คน นั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่ยังคงมีการระบาดอยู่ทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และอีกหลายประเทศทั่วโลก  
ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่สามารถติดเชื้อได้ง่ายและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาด  
ของโรคได้เมื่อใด ประกอบกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์และผู้ประกอบกิจการฮัจญ์อาจต้องมี  
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทางไป  
ประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑) และมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม  
กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในเทศกาลฮัจญ์  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑) ทราบและดำเนินการ ดังนี้

๓. พิจารณาประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ย.ศ. ๑๔๔๑)  
รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเดินทางไปประกอบ  
พิธีฮัจญ์ในปี

๒. ดำเนินการติดต่อผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ตนสังกัดเพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันการเดินทาง  
หรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ตามแบบท้ายประกาศ โดยให้ดำเนินการ ในระหว่างวันที่  
๒๕ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์รวบรวมแบบแจ้งความประสงค์ของผู้ลงทะเบียนในสังกัดของตน  
ทุกคน ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย โดยเร็ว

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะพิจารณาทำเนียบการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

๑. หากท่านแจ้งยืนยันการเดินทาง ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ช.ศ. ๑๔๔๑) ให้กับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ประกอบกิจการฮัจย์แล้วแต่กรณี หลังจากนั้น สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการแจ้งจำนวนให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป พร้อมทั้งชำระเงินจำนวน ๘๐,๕๐๐ (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการยื่นขอหนังสือตรวจลงตรา (VISA) ซึ่งหากค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น ถูกเรียกเก็บแล้ว แต่มีเหตุให้ท่านไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ กรณีดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการคืนค่าประกันการเดินทางเท่าที่เหลืออยู่จากการชำระค่าดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่านต่อไป

๒. หากท่านแจ้งยกเลิกการเดินทาง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการคืนเงินประกันการเดินทาง จำนวน ๘๐,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับท่านผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านสังกัดโดยเร็ว

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไว้ตามประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ช.ศ. ๑๔๔๑) แจ้งยืนยันการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๗๖๒ คน นั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติในการประชุมคราวเดียวกันให้ส่งคืนค่าประกันการเดินทาง จำนวน ๘๐,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้กับทุกคน และให้คืนสิทธิในการลงทะเบียนเป็นผู้แสดงความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ช.ศ. ๑๔๔๒) ให้กับผู้ที่ขอยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางทุกคน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ราชศักดิ์ฤทธิ สลือคำ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการปกครอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

แบบแสดงความประสงค์ขอยืนยันการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  
ในเทศกาลฮัจย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ.ศ. ๑๔๔๑)

ข้าพเจ้าชื่อ..... นามสกุล.....

เลขประจำตัวประชาชน.....  
ซึ่งเป็นผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยืนยันการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ.ศ. ๑๔๔๑)  
กับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ หัวหิน ส่วนจำกัด บริษัท.....

ข้าพเจ้าได้พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
อย่างครบถ้วนรอบด้านแล้ว ทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และรับทราบมาตรการ  
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รวมถึงรับทราบถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม  
หากเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอแจ้งความประสงค์ต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
สำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ.ศ. ๑๔๔๑) ข้าพเจ้ามีความประสงค์

- ขอยืนยันการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
- ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรอง  
สำเนาถูกต้อง).

(.....)

ผู้ลงทะเบียน ฯ

หมายเหตุ โปรดดำเนินการแจ้งความประสงค์ต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์  
แห่งประเทศไทย เพื่อยืนยัน หรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดต่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ท่านสังกัดเพื่อแจ้งความประสงค์ขอยืนยันการเดินทาง หรือยกเลิกการ  
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

๒. ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์รวบรวมแบบแจ้งความประสงค์ของผู้ลงทะเบียนใบสังกัดของตน  
ทุกคน ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยส่งไปรษณีย์มาที่  
กองส่งเสริมองค์การศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐๒-๒๘๒-๑๔๖๑ ต่อ ๑๑๐ หรือ ๐๖๓-๙๐๑-๑๕๖๒